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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ีกล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาต”ิ ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการ
เฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที ่6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 20.15 น. 
 
สวัสดีครับ พ่อแม่พี่นอ้งชาวไทยท่ีรักทุกท่าน 
ช่วงนี้เป็นที่น่ายินดีนะครับที่ กิจกรรม “BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ” ซ่ึงเราก าหนดขึ้นในวันที ่11 ธันวาคมนี้  ได้มีพ่ีน้อง
ประชาชนใหค้วามสนใจอย่างล้นหลาม โดยมียอดผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในกรุงเทพฯ เต็มแล้ว 1 แสนคน ต่างจังหวัด
อีก 2 แสนกว่าคน  และต่างประเทศอีกเกือบ 1 หมื่นคน รวมมีผู้ลงทะเบียนปัน่จักรยานประมาณ 350,000 คนแล้วในขณะนี ้

ส าหรับความคบืหน้าการเตรียมความพร้อม การก าหนดเส้นทางปัน่จักรยานหรือ“เส้นทางสิริมงคล” ตามสถานที่ส าคัญของ
แต่ละจังหวัด หรือสถานทีท่ี่เป็นศนูย์รวมจิตใจของประชาชนในพืน้ที่นัน้ได้ด าเนินการไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ  จากนี้ก็คง
ต้องปรบัปรุงให้มคีวามปลอดภัย สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เพือ่ให้การถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
และแสดงออกถึงความรักที่มีต่อพ่อของแผ่นดิน เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ รวมทั้งเพื่อสร้างประวัตศิาสตร์อันน่าจดจ า และ
น่าประทบัใจสู่สายตาชาวโลกร่วมกันอีกครั้ง เป็นการรณรงค์และปลูกฝัง การปฏบิัติตามกฎจราจร และการใช้รถใช้ถนน
อย่างปลอดภัยในทุกพื้นที่อีกด้วย ก็ขอร้องให้ประชาชนทุกคนช่วยกันดูแลพ้ืนทีท่ี่จะท ากิจกรรมให้เกิดความปลอดภัยให้
มากที่สุด  จะต้องไม่มีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึน้โดยเด็ดขาด 

ส าหรับวันนี้นัน้มีเรื่องส าคัญทีจ่ะช้ีแจงให้พีน่้องประชาชนทราบดงันี้นะครับ 

เรื่องการเลือกตั้ง  การเตรียมการเข้าสู่การเลือกตั้ง ในปัจจุบนันั้นก าลังด าเนินการอยู ่
เป็นไปตาม Road Map  ขณะนี้มกีารเสนอแนวทางต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้ง การคดัสรรอะไรก็แล้วแต่  สัดส่วนอะไร
ก็แล้วแต่ ผมติดตามรายละเอียดมาอยู่ตลอดเวลา ผมให้เป็นการแสดงความคดิเหน็โดยอิสระ โดยผมไม่สนใจนะครับว่า 
พรรคการเมืองใดจะมีการไดเ้ปรยีบเสียเปรียบ  ผมสนใจแต่เพียงว่า เราจะท ากันอย่างไรให้เราได้พรรคการเมืองหรือ
ผู้แทนราษฎรทีเ่ป็นคนดี มีความรู ้ความสามารถ แล้วได้รับการยอมรับ ประชาชนมีความไว้เนื้อเชื่อใจ ซ่ึงเรื่องนี้ผมกราบ
เรียนว่า  พี่น้องประชาชนต้องเรียนรู้ และทบทวนบทเรียนทีผ่่าน ๆ มา ปัญหาอ่ืน ๆ ด้วยนะครับ  ที่ท าให้บ้านเมืองมีปัญหา
อยู่ในเวลานี้ ก็ให้สนใจด้วยนะครบั โดยส่ิงส าคัญคือ ต้องรู้เท่าทัน ถ้าเราไม่สนใจเลยก็จะถูกบิดเบือน ชักจูง ในวิธีการไม่ว่า
จะเป็นการหาเสียง การเข้ามาสู่การเลือกตั้งอะไรก็แล้วแต่ เราก็จะได้คนที่ไม่ดีเข้ามาอีก  หมายถึงเฉพาะคนที่ไม่ดนีะครับ  
คงไม่ใช่ทั้งหมดอยู่แล้ว 

http://www.thaigov.go.th/media/k2/items/cache/076f7f795e47e1dc74a28ca93d3c698e_XL.jpg


ผมยังยืนยันระยะเวลาทีจ่ะเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้ง คือ 6-4 6-4  เหมือนเดิม มีหลายอย่างที่เราต้องท า  โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เรื่องของการบริหารประเทศในการแก้ปัญหาที่เป็นเรื่องเร่งด่วนยังต้องใช้เวลาในการด าเนนิการควบคู่ไปด้วย ยังไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ  ทั้งส้ิน  เพราะว่าทุกขั้นตอนนั้นเป็นเรื่องที่ส าคญั ถ้าหากเรายังคิดคนละส่วน ๆ  อยู่ มันไปด้วยกันไม่ได้  
ก็อยากจะกราบเรียนว่า ทั้ง 5 สายต้องไปพร้อม ๆ  กันในแนวทางอนัเดียวกันทัง้สิ้น  แต่ท่านก็มีอิสระในการทีจ่ะเสนอความ
คิดเห็นกันออกมา แล้วใช้ข้อยุตหิรือมติของที่ประชุมต่าง ๆ  ในการด าเนินการ  เราอย่าท าใหป้ระเทศเสียหายต่อไปเลยด้วย
ค าพูดค าจาอะไรก็แล้วแต ่ ท่านต้องยอมรับในความผิดพลาดในปญัหาของประเทศเรา 

ผมเคยพูดไปแล้วในที่ประชุมร่วม 5 ฝ่าย เรื่องปิดประเทศอะไรต่าง ๆ เหล่านั้น ผมเพียงแต่พูดให้ฟังเท่านั้นเองว่า  ถ้าเรายัง
ร่วมมือกันมันจะไปสู่ตรงจดุนั้น ซ่ึงคงไม่ใช่เป็นเพราะผม ก็ขอโทษทีท่ าใหทุ้กคนตกใจ  เจตนาคือตอ้งการเตือนทุกคนว่า  
ถ้าหากว่าเรามีการต่อต้านบิดเบือนข้อมูล สร้างความขัดแยง้ บ้านเมืองเกิดความไม่สงบเกิดขึน้มาอีก  เราก็ไม่สามารถที่จะ
หลุดพ้นเหตุการณ์เดิม ๆ  ได ้ เลือกตั้งก็ไม่ได้ เดินหน้าประเทศก็ไม่ได้  เพราะฉะนั้นเรื่องนีท้ี่ผมเป็นห่วง ผมอยากจะท าให้
ทุกอย่างเคลื่อนที่ไปได้อย่างรวดเร็วตาม Road Map ที่เรามีอยู่ เพื่อจะแก้ไขปัญหาของประเทศและเตรียมการเดินหน้า
ประเทศไปให้ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งทีจ่ะไม่กลับไปสู่ที่เก่า  เพราะฉะนั้นการเป็นประชาธิปไตยเต็มรูปแบบของไทยนัน้ 
วันนี้เราต้องให้ประชาชนเข้าใจอย่างถ่องแท้ รู้ปัญหา  รู้วิธีการแก้ปัญหา รู้ถึงความร่วมมือว่าจะท าไดอ้ย่างไร ไม่เช่นนั้นเรา
จะปฏิรูปอะไรไม่ได้เลย ส่ิงส าคญัประการแรก คือการปฏิรปูการเมืองของเราก่อน เราจะต้องด าเนนิการให้รวดเร็วที่สุด
เพื่อที่จะไปสู่การปฏิรปูเรื่องอื่น ๆ  ด้วย 

เรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมือง  ช่วงนี้ต้องกราบขอโทษ ผมอาจจะหงุดหงิดไปบ้างหรืออาจจะแสดงออกทางสื่อต่าง 
ๆ  อาจจะดใูจร้อน ซ่ึงเปน็นิสัยผมอยู่แล้ว แต่ขอโทษแล้วกัน จริงๆ  แล้วผมไม่ได้มีอะไรใจผมทั้งส้ิน ไม่ว่าจะใครก็ตาม
เพียงแต่ว่าปัญหามันเยอะ งานที่เราท าอยู่ก็เยอะ ทับซ้อนกันไปหมด แล้วก็ขณะเดียวกันก็มีการยั่วยุ มีการให้ข่าวบิดเบือน
ตามส่ือต่าง ๆ  ซ่ึงไม่ค่อยจะเป็นธรรมกับผมมากนั้น  บางสื่อผมเคยเรียนไปแล้วก็ยังไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง แตผ่มก ็
ไม่เคยไปละเมิดจรรยาบรรณของส่ืออยู่แล้ว แต่ท่านก็ต้องระมัดระวังตัวท่านเองด้วย 
วันนี้ถ้าหากว่าเรายังคงให้ร้ายไปเรื่อย ๆ ผู้คนก็ไม่เข้าใจแล้วเราจะได้การเมืองที่ดีมาได้อย่างไร เรื่องการรณรงค์ใส่เส้ือสีโน้น
สีนี้ ผมก็ไม่ได้ด าเนินการใด ๆ ทัง้สิ้น  ก็เห็นประชาชนเขาร่วมมือกันดี ก็ไม่ได้ขยายความขัดแยง้กันต่อไป  ถ้าทุกคนไม่
กดดันกันไปกันมา เจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องบังคับใช้กฎหมาย ผมว่าส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้เป็นส่ิงทีด่ีนะครบั เปน็การแสดงให้เห็นว่า 
ทุกคนก็เริ่มไปสู่กระบวนการปรองดองในชั้นต้นแล้ว เรื่องการแสดงสัญลักษณ์ต่าง ๆ  หลายอย่าง การเคลื่อนไหวของกลุ่ม
โน้นกลุ่มนี ้ ก็อยากจะให้รัฐสนใจใหผ้มใช้กฎหมายพิเศษอะไรต่าง ๆ  เหล่านี้ ประชาชนก็ช่วยกันดแูลได้ไหม ถ้าเป็นอย่าง
นั้นผมก็ไม่จ าเป็นต้องใช้กฎหมายอะไรทั้งสิ้น เจ้าหน้าที่ก็สบายใจบา้นเมืองก็สงบมีเสถียรภาพ 

ขณะเดียวกัน ก็มีหลายคนต้องการจะให้มีการบังคับใช้กฎหมายเพือ่จะเกิดภาพความรุนแรงเกิดขึ้นให้มองเห็นว่า รัฐบาลนั้น
ไม่เป็นธรรม ส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้เปน็สิ่งที่บดิเบือน ท าให้ต่างประเทศเขาไมเ่ข้าใจเราอีก  แล้วเราจะอยู่กันอย่างไร  เพราะฉะนั้น
ถ้าหากท่านจะช่วยผม ช่วยบ้านเมอืง ช่วยประเทศ ถ้าใครพบผู้ใดกระท าความผิด ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายปกติ หรือค าส่ัง คสช. 
เหล่านี้ก็ต้องอธิบายกัน ขอร้องว่าอย่าท าเลยมันยกเว้นกันไม่ไดห้รอก กฎหมายนะ  หลายคนบอกว่ากฎหมายนี้ไม่เป็นธรรม
ก็เป็นเหตุการณ์ไม่ปกต ิ  เราจะตอ้งด าเนินการให้เรียบร้อยที่สุด บา้นเมืองจะต้องเดินไปได้ ไม่อย่างนั้นก็เลือกตั้งไม่ได้อีก 

เพราะฉะนั้นกรณีทีเ่คลื่อนไหวไม่ว่าจะในเรื่องของความเดือดร้อนหรืออะไรต่าง ๆ  ก็ตาม ผมเคยบอกแล้วเข้ามาในช่องทาง
ที่ถูกต้อง  เราจะแก้ไขให ้ แต่ถ้าไม่ถูกต้องวันหน้าก็ต้องถูกด าเนินคดีนะครบั  เพราะว่ามี พ.ร.บ. ควบคุมฝงูชนอยู่ด้วย 
พ.ร.บ. การชุมนุมนะครับ เรียกว่า ควบคุมฝงูชนก็ไม่ดีอีกนะ  จริง ๆ  แล้วคือ พ.ร.บ.การชุมนุม มีกฎหมายอยู่ ก็ขอให้
ระมัดระวังด้วย การเคลื่อนไหว เรื่องความเดือดร้อน การเคลื่อนไหวลอตเตอรีเ่หล่านี้มปีัญหาหมด  รัฐบาลก าลังท าอยู่ 



ปัญหาคือว่า ไม่ได้อยู่กฎหมาย ไม่ได้อยู่ที่ คสช. ไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลหรือเจ้าหน้าทีใ่ด ๆ ทั้งส้ิน  อยู่ที่ประชาชนทุกคนต้อง
ร่วมมือ เข้าใจ พอนึกถึงประโยชน์กันอย่างเดียวมันกจ็ะเหตุการณ์แบบนี้  เลิกตรงนั้นได้ ตรงนี้ก็มาเกิดขึ้นมาใหม ่ คราวนี้
เป็นสิ่งที่เป็นปัญหากับลอตเตอรีม่ายาวนานเขาแก้ไปแล้ว ทุกคนพอใจ พอไปสักระยะหนึ่งเอาอีกแลว้กลับมาในเรื่องของ 
คนกลางเข้าไปอีกแล้ว  มาขาย 79 บาทหรืออย่างไร  คนขายก็ขายได้ 80 บาทได้เท่านั้น  ผมไม่ทราบว่าจะรีดเลือดรดีเนื้อกัน
ไปถึงไหนส าหรบัคนที่มีสตางค ์

เพราะฉะนั้นผู้ที่มีรายไดน้้อย ที่จะต้องขายลอตเตอรี่ ก็ต้องเรียนรู้ว่าเราจะท าอย่างไร ไม่ใช่เรียกร้องบนถนนปิดถนนแบบนี้
มันผิดกฎหมายทั้งส้ิน  กีดขวางการจราจร ท าให้คนอื่นเขาเดือดร้อน ละเมิดสิทธิผู้อืน่ และเกิดการบดิเบือนข้อมูลข่าวสาร 
ปลุกระดม ปลุกปัน่ หมิ่นประมาท ผิดกฎหมายทั้งหมดเลยนะครบั เพราะฉะนั้นกฎหมายนี่ ผมบอกแล้วว่า เป็นกฎหมาย
เพื่อให้เกดิความเท่าเทียมไม่ว่าจะคนจน คนรวย คนรายได้มาก รายได้น้อย  อย่างที่กล่าวอ้างกันว่า รังแกคนจนอีกหรือไม่
ท านองนี้ ผมท าเพื่อคนทุกคนในประเทศไทย 

เรื่องการออกค าสั่ง คสช.  สัปดาห์ท่ีแล้ว คุ้มครองการท างานของเจ้าหน้าที่ มาตรา 44 
เรื่องการบรหิารจัดการข้าวคงเหลอื เรื่องนี้คงต้องอธิบายซ้ าแล้วซ้ าอีกหลายครั้งทางผมก็อธิบายไปแล้วข้างต้น ท่านรอง
นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ก็อธิบายไปแล้วแต่ก็ยังมีคนบดิเบือนอยู่ ไม่เกี่ยวกับการนิรโทษล่วงหน้าอะไรสักอย่าง
เลย เป็นเรื่องของการตรวจสอบการระบายข้าวซ่ึงมีความจ าเป็นต้องท าตามกฎหมาย เมื่อท าไปแล้วเพื่อให้เจ้าหน้าที่สบายว่า 
เขาก็ตรวจสอบตามข้อเท็จจริงโดยบริสุทธ์ิใจ มันก็ต้องเดนิไปตามนั้น จะได้ไมต่้องไปเกรงกลัวต่อการข่มขู่ใด ๆ ก็ตาม หรือ
กลัวถูกฟ้องร้องอะไรภายหลัง เพราะว่าเจตนาบริสทุธิ์ในการท างาน แต่ถ้าหากว่าเจ้าหน้าทีน่ั้นท างานไม่บริสุทธิ์ใจ เจตนา 
ไม่บริสุทธิ์จริงก็ยังถูกฟ้องไดเ้หมอืนเดิม เพราะฉะนั้นเข้าใจซะด้วยอย่าไปบิดเบือน เพราะว่าตอนนี้หลายคนก็ถูกขู่โดยใคร
ไม่ทราบ เพราะว่าถ้ามีการกลับมาสู่อ านาจทางการเมืองอีกให้ระมดัระวังใหด้ีแล้วกันข้าราชการต่าง ๆ เหล่านี้  ผมคดิว่า
สังคมน่าจะเข้าใจตรงนี้ไม่อย่างนัน้เราก็ไม่ชัดเจนสักเรื่องหนึ่ง 

ในส่วนของเรื่องความขัดแย้งอืน่ ๆ ไม่ว่าจะเปน็สื่ออะไรต่าง ๆ ผมไม่เคยไปขัดแย้ง ผมพูดหลายครัง้แล้ว  เมื่อเช้าวานนี้ผม  
ก็พูดไปอีกครั้งหนึ่ง ผมกจ็ าเปน็ตอ้งบอกว่า ถ้าผิดกฎหมายอีกอะไรอีกจ าเป็นต้องด าเนินการ ส่ือก็พยายามจะจับภาพว่าผม
หงุดหงิดกบัสื่อ ละเมิดสื่อ ควบคมุส่ือ  ผมไปควบคุมอะไรท่าน  ส่ิงที่ท่านเขียนกันทุกวันเพราะผมควบคุมหรือ
อย่างไร  เพราะไม่ควบคุมหรืออยา่งไรถึงเขียนได้อย่างนี้ไง ผมก็ไดแ้ต่เพียงบอกว่า ระมัดระวังนะวันข้างหน้าอาจจะมปีัญหา
ในเรื่องของการท างาน ในเรื่องของทางกฎหมายทางคด ี มันก็มีอยู่ไม่ก่ีคนหรอก  กี่ท่านหรอก กี่ส านักพิมพ์หรอก  มัน
เดือดร้อนไปทัง้หมด  มันท าใหป้ระเทศชาติวุ่นวายไปหมด ทีด่ีเยอะกว่าอยู่แล้วก็ขอบคุณนะครับที่ด ีๆ ที่ช่วยขยายเรื่องดี ๆ 
ให้กับรัฐบาลและใหป้ระชาชนได้เรียนรูใ้นปัญหา ในความคืบหนา้ในการท างานของรัฐบาล  แต่บางสื่อ บางส านักพิมพ์ก็
ต่อต้านทุกเรื่องไปเหมือนกัน  คือเหมือนกับว่า เป็นฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลตลอด  ็ ๆ  ้วซ้ านก็อด้วย้คนในชาติไม่ใช่อย่างที่บอก
คือว่า จะเสนอทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เลย อันนี้เปน็สิ่งที่มคีณะท างานตดิตามตามประเมนิดูอยู่แล้ว ไม่ใช่ว่าผมดูคนเดียวนะ 
ด้านเศรษฐกิจ ในมุมมองของรัฐบาลนี้ที่มีต่อมิตรประเทศหรือมติรประเทศมองเรา เราจะมุ่งเน้นเรือ่งหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ Partnership เราจะไมพ่ยายามที่จะมุ่งแขง่ขนักันอย่างเดยีว  เราจะมุ่งไปทีค่วามร่วมมือสร้างความเข้มแข็งไป
ด้วยกัน  ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน ก าลังเร่งทุกเรื่อง การลดขัน้ตอนต่างๆ ที่ถูกก าหนด
ไว้ตามกฎหมาย ไม่ใช่ว่าไม่ท าอะไร ละเว้นไม่ใช่ ลดขั้นตอน ก็คือลดเวลา บางทีใช้ค าพูดอาจจะไม่ถูก  ลดระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ตามกฎหมายเพื่อทีจ่ะให้รวดเร็วขึน้ ไม่อย่างนั้นก็จะติดขัดถูกทั้งหมด 
ระเบียบ ค าส่ัง เงื่อนไขต่าง ๆ มีอยู่แล้วของเดิมท าใหเ้ดินหน้าไปไม่ได้ ทั้ง ๆ ทีเ่ป็นการกระท าโดยสุจริต ต้องเรียนรู้กับค าว่า
ท าโดยสุจริตกบัไม่สุจริต หลาย ๆ คนอาจจะไม่เข้าใจค านี ้ หลาย ๆ โครงการรัฐบาลนี้ก็พยายามที่จะเริ่มต้นให้ได้และส่งต่อ



ให้รัฐบาลต่อไปด าเนนิการคนละเรื่องกัน  เรื่องทุจรติก็บอกมาสอบสวนกันไป แต่ต้องเดินหน้าไปเรื่อย ๆ นะครบั 
ประชาชนก็อย่าขัดแย้ง อย่าโต้แยง้กันมากนัก มันเป็นส่ิงที่เป็นประโยชน์ต่อโดยรวม จะเพิ่มพูนทางด้านเศรษฐกิจด้วยการ
ลงทุน การใช้จ่ายเงนิ ประมาณของรัฐ การลงทุนก็จะขับเคลื่อนออกมาได้  ก็จะมีผลดีต่อธุรกิจต่อเนื่องเช่ือมโยงต่าง ๆ 
ทั้งหมด ประชาชนก็จะมีรายได้มากขึ้น รายได้ก็ดีขึ้น  วันนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่า ไม่เห็นได้สตางคเ์พิ่มเลย  มันจะได้ได้
อย่างไร ยังเริ่มไม่ได้เลยในเรื่องของใหม่ ๆ มีนโยบายไปแล้วก าลังท าอยู่ติดขัน้ตอนนั้น ขัน้ตอนนี้ไปไม่ได้ทั้งหมด แต่ถ้า   
ทุกคนอยากได้มีรายไดท้ี่ดีขึน้ มีอาชีพที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็คงต้องตดิตามการท างานของรัฐบาลและให้การสนับสนุนในส่ิงที่ควร
จะต้องสนบัสนุน 

แนวโน้มเศรษฐกิจภายในประเทศก็มีแนวโน้มทีด่ีขึน้จากการที่เรามีโครงการประชารัฐลงไป ท าใหใ้นชุมชน ในพื้นที่มีเงนิ
ออกมาหมุนเวียนในการใช้จ่ายบา้ง แต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรนักหรอกถ้าพูดถึงประชาชนที่มีรายไดน้้อย บ้านเรายังมคีนที่มี
รายได้น้อยอยู่เปน็จ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกร 40 ล้านคน ประเทศไทยเรามีอยู่ 70 ล้านคน ประมาณ 30 ล้านคน 
เป็นภาคการเกษตร อีก 10 ล้านคนเปน็ภาคอื่น ๆ เพราะฉะนั้นรายได้น้อยประมาณ 40 ล้านคนอยู่แล้ว ท าอย่างไรเขาจะไปได้
จะพอเพียงไดใ้นขณะนี ้

เศรษฐกิจในประเทศดขีึ้น แต่การส่งออกยังชะลอตัว เพราะเราก าลังด าเนินการในเรื่องของการสร้างนวัตกรรม พัฒนา
ปรับปรุงโรงงานต่าง ๆ ให้ทนัสมัยขึ้น ส่ิงเหล่านี้ไม่ได้ท าได้วันสองวันหรือเดือนสองเดือน ผมก็เร่งรัดภายในปี 58 59 ให้เร็ว
ที่สุดโดยมีมาตรการในการทีจ่ะเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อจะเรง่รัดให้เกิดขึ้นให้ได้ จะได้ไปส่งเสริมอาชีพรายได้ นอกจากภาค
การเกษตรอย่างเดียว มูลค่าสินค้าของเราในปจัจบุันนั้น ยังคงน้อยอยู่เนื่องจากว่า การแข่งขังของเรานั้นค่อนข้างกระท าได้
อย่างจ ากัด  แต่ก็ถือว่าดีกว่าหลายประเทศ เรือ่งการส่งออก เรามีการติดลบตัวเลขทีน่้อยกว่าประเทศอ่ืน ๆ อีกหลายประเทศ
ด้วยกัน เพราะฉะนั้นเราจ าเป็นต้องเร่งการพัฒนาในระหว่างนี้ก็ต้องอดทนกัน  และร่วมมือกันให้ได้ในการที่จะเพิ่มมูลค่า
การผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการวิจัยพัฒนา วันนี้ผมเห็นตื่นตูมกันมากแล้วหลายอย่างก็น าสู่ภาคการผลิตน ามาสู่การใช้งาน 

รัฐบาลนี้ก็พยายามที่จะด าเนินการอย่างเต็มที ่ และมีรายการที่จะส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ ๆ สู่การผลิตหลายรายการด้วยกัน 
ภาคเอกชนขอให้มีความร่วมมือกับภาครัฐให้มากย่ิงขึ้น ผมเห็นรายการบางรายการในส่ือโทรทศัน์มกีารจัดรายการ
นวัตกรรมใหม่ ๆ มาแขง่ขันกนั  ผมคิดว่าเป็นโครงการที่ดี เพราะฉะนั้นประชาชนจะไดต้ื่นตัวหลายคนก็คดิโน่นคิดนี่ออก
มาแล้วว่ามาประกวดแข่งขันกัน อะไรที่ดีน่าจะน าไปสู่การผลิตได ้ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น  สินค้า OTOP ต่างๆ เหล่านี้มีการ
พัฒนาตามล าดับ วันนี้มีรายได้สูงขึ้นเป็นจ านวนมาก 

รัฐบาลก าลังเร่งทุกเรื่อง ก็อย่าไปฟังคนพยายามต่อต้านทัง้หมด  เขาอาจจะไม่ต้องการให้ประชาชนเข้มแข็งก็ได ้ ไม่อยาก
เห็นประเทศเดนิหน้า เพราะว่าจะได้ช้ีน าได้อะไรหรือเปล่าท านองนี้  ขอให้ไปเปรียบเทียบกนัใหด้ี อย่าน าประเดน็ทุก
ประเด็นมาพูดให้เสียหาย มีวาทะกรรม และที่ผ่านมาไม่เคยเหน็พูดเลยว่าผิดพลาดตรงไหน มีปัญหาตรงไหนไม่เคยพูดแล้ว
จะท าอย่างไรไม่เคยพูดอีก  ตอนนี้ก็มาพูดกันเรื่องเลือกตัง้ การเข้าสู่เป็น ส.ส. อะไรต่าง ๆ เหล่านี้ แต่ไม่เคยเห็นพูดว่าจะ
แก้ปัญหาทีผ่มแก้นี้อย่างไรเหมือนที่ผมพูดเลยนะครับ กข็อให้พีน่อ้งไปพิจารณาดูแล้วกัน เราจ าเปน็ต้องมีการบรรเทาความ
เดือดร้อนด้วย ปรับเปลี่ยนการปลกูพืชด้วย ปลูกพืชเพิ่มเติม เลี้ยงสัตว์เพิ่มเติม เช่นในสวนยางเหล่านี ้เพื่อเป็นการเสริม
รายได้ไม่ใช่ยางอย่างเดียว บางครัง้อาจจะจ าเป็นที่ว่าต้องหยุดการกรีดยางไปก่อนเพราะราคามันตก แต่อย่างน้อยก็มีสัตว์ที่
เลี้ยงไว้ขาย ไว้รับประทานหรือปลูกพืชที่แซมในสวนยาง 

เมื่อวานนี้หรืออย่างไรผมเหน็ในโทรทศัน์ว่า  มีหลายสวนยางด้วยกันที่ท าสวนยางเปน็ลักษณะสวนผสม มีการปลูกพืชอื่น
ไปด้วย เขาบอกว่าเขาอยู่ได้ถึงจะไม่กรีดยางอะไรเขาก็อยู่ได้ เพราะมีพืชอื่น ๆ ที่ใช้รับประทานได้ ส่วนใหญ่ของเรานั้น



มักจะมุ่งเน้นในเรื่องของปริมาณเป็นหลัก คุณภาพรองลงมา เพราะฉะนั้นปริมาณก็มากไปเรื่อยๆ แตถ่้าหากว่าสมมติว่าเรา
แซมด้วยพืชอื่นไปด้วยหรือการเลีย้งสัตว์ไปด้วย  ส่ิงที่มันจะเกิน Demand ไปก็ไม่มากนัก ใช่ไหม แต่ขณะเดียวกันก็ต้องมี
รายได้ให้กินอยู่ในแต่ละวันในการด ารงชีวิตไปหรือขายได้บ้าง แบง่สรรปันส่วนรับประทานบ้างตามแนวทางของ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง วันนี้หลายมาตรการที่ออกไปไม่ว่าจะเป็นข้าว ยาง น้ าอะไรต่าง ๆ มี
มาตรการทั้งเร่งด่วน ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาเร่งด่วนและตามมาด้วยมาตรการสร้างความเข้มแข็งในเรื่องการ Zoning พื้นที่
ด้วยความสมัครใจ เรื่องการใหค้วามรู้อบรมอะไรต่าง ๆ มีมาตรการทยอยกันตามล าดับแตห่ลายคนกเ็อามาตรการมาทีละ
มาตรการมาตีเอา ว่าท าไมเหมือนเดิมซิ แบบนี้ก็ท าเหมอืนเดิม ท่านไม่ไปดูตรงอืน่เขาล่ะว่าเรื่องยางท ามาก่ีอย่างแล้ว หรือ
ข้าวท ามากี่อย่างแล้ว มีหลายอย่างไหมที่สร้างความเข้มแข็ง มนัก็มี เพราะฉะนั้นก็ไปเทียบเอาแล้วกัน 

ในประเดน็เรื่อง IUU รัฐบาลไทยก็ยืนยันเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหา IUU และการค้ามนุษย์ใน
ภาคประมงโดยเร็วที่สุดนะครบั วันนี้รัฐบาลก็ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว เอกสาร 3 ฉบบั มีความส าคัญมากต่อการพลิก
โฉมการท าประมงของไทย เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล ได้แก่ในเรื่องของ (1) การออกพระราชก าหนดการประมง ทีจ่ะท าให้
ทุกส่วนราชการของไทย สามารถแก้ไขปัญหา IUU ได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (2) ก็คือแผนบริหารจัดการประมง
ทะเล และ (3) แผนระดบัชาติ ในการด าเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหา IUU 

ผมขอย้ าว่า รัฐบาลนี้ได้ท างานอยา่งหนัก มาโดยตลอด และจะยังเดนิหน้า เพื่อเรง่แก้ไขปญัหา IUU และปัญหาค้ามนุษยใ์น
ภาคประมง รวมไปถึงในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ า ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏบิัติ อย่างเป็นรปูธรรม โดยเร็ว
ที่สุด หลายส่ิงที่เราไดเ้ริ่มท า เช่น การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา IUU การตรวจตาม
ท่า การตรวจเรือประมง เข้า-ออกท่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ด าเนนิการอยู่ทั้งสิ้น ก็พยายามจะท าให้กระบวนการจด
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวในภาคประมง สามารถท าให้ถูกกฎหมายได้ง่ายขึ้นกท็ุกคนก็ต้องร่วมมือกันหมด เพราะงัน้ผมก็เชื่อ
ว่า เราจะเหน็พัฒนาการที่ดขีึ้น ได้อย่างชัดเจน ภายในระยะ 3 - 6 เดือนข้างหน้านี ้

ประมาณต้นปหีน้า จะมีผู้แทนจาก EU มาเยือนไทยอีกครั้งหนึ่ง เพือ่พูดคุยในเรื่องนี้ มาติดตามความก้าวหน้า ก็จะเป็น
โอกาสดี ที่จะได้แลกเปลี่ยนความเห็น ข้อมูล และเรียนรูจ้ากประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน โดยต่างฝ่ายต่างตั้งอยู่บนหลักการ
ของความเป็นมิตร ที่เคารพในอธิปไตยของกนัและกัน ไทยกับ EU มีเป้าหมายเดียวกันอยู่แล้ว ก็คือการเร่งแก้ไขปัญหา IUU 
เพื่อให้เราสามารถท าประมงอย่างยั่งยืนได้ และเพื่อเรง่ก าจัดปัญหา ที่ยังมีคนไทยบางกลุ่ม บางกลุ่ม ไม่ใช่ทุกราย ก็ยังมีการ
ท าผิดกฎหมายไทย และลักลอบใช้แรงงานทาส ขณะนี้ก็มีการจบักุม ด าเนินคดีอยู่เรื่อยๆ นะครับ ก็นอ้ยลงไป 

วันนี้ก็ต้องดูแลทัง้เหยื่อค้ามนษุย์ ในภาคประมงด้วยนะครบั รัฐบาลไทยก าลังเร่งส่งทีมเข้าไปตรวจ ทั้งในเรือประมงที่บางล า
ก็ยังอยู่ในทะเลเลยนะครบั หลายเดือนมาแล้วก็ไม่กลับมา เพราะว่ามีเรือประมงบางล าทีผ่ิดกฎหมายแล้วไปตระเวนอยู่ตาม
ท้องทะเลลึกหรือท้องทะเลน่านน้ าเสรี แล้วก็ไปรับซ้ือปลา ไปขายปลา แต่ใช้ธงไทย นี่แหละครับทีท่ าให้เราเกิดปัญหาด้วย 
เมื่อไม่เข้าประเทศไทย เดี๋ยวต้องหาทางตรวจสอบทีท่่าต่างประเทศที่น าเรือขึน้ น าเรือไปเทียบและขายปลาที่โนน่ด้วย ก็ได้
ให้กระทรวงการต่างประเทศไปด าเนินการจัดคนเฝ้าดูแล เพื่อแสดงให้เห็นว่าเราตั้งใจท าจริง ๆ  และในโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลก็จะเข้าไปสุ่มตรวจว่าไปรับอาหารมาจากที่ไหน การตรวจสอบย้อนกลับท าไดท้ั้งระบบ
หรือไม่ว่าน าปลามาจากไหน ไม่อย่างนั้นก็มีปัญหามาตลอด เพราะฉะนั้นทั้ง 2 เรื่อง การท าประมงผิดกฎหมายหรือการค้า
มนุษย์นัน้ รัฐบาลนี้จะไม่ละเว้นโดยเด็ดขาด ทัง้เจ้าของเรือ ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้อง ไม่อยากให้มองว่าการ
แก้ปัญหานี้เป็นการท าเพื่อ IUU เพียงอย่างเดียว หรือเป็นการท าระยะส้ัน ท าใหค้นโนน้คนนี้พอใจหรือไม่พอใจ ไม่ใช่เลย 
เพราะฉะนั้นปัญหา IUU หรือปัญหาการค้ามนุษย์ในภาคการประมงนั้นมีอันตรายร้ายแรงต่อประเทศไทย เพราะเป็นปัญหา
ที่หมักหมมมานาน ต้องแก้ไขให้เร็วที่สุด และที่ส าคัญที่สุดคือการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงของเรานั้นให้มีการขยายพันธุ์



ต่อไปในพื้นที่ทีเ่ปน็น่านน้ าของเราเอง และต้องดูแลประมงพื้นบ้านให้สามารถอยู่รอดได้ ไม่เช่นนัน้เรือทีผ่ิดกฎหมาย และ
ใช้อุปกรณ์ที่ผิดกฎหมายเข้าไปอกี สัตว์น้ าก็ไม่มีโอกาสที่จะเพิ่มพนูมากขึ้น ทั้งพ่อพันธ์ุอะไรต่าง ๆ ก็แล้วแต่ไม่ได้ทั้งหมด 
ขณะนี้ปลาในเขตบ้านเราก็น้อยลงเต็มที่ แตห่ลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการออกมาเหล่านี้ ก็ทราบว่าประมงชายฝั่ง ประมง
พื้นบ้านก็มีรายได้มากขึ้น ปลาตัวโตขึ้น เพราะว่าปลาตัวเล็กไม่ได้ถกูจับก็ท าให้โตขึ้นแล้วค่อยมาจับ โดยใช้เครื่องมือที่     
ถูกกฎหมาย 

เพราะฉะนั้นขอให้สบายใจได้ว่าใครที่กระท าถูกกฎหมาย และตกอยู่ในสภาพล าบาก รัฐบาลก็พยายามหามาตรการในการ
ช่วยเหลือท่านอย่างแนน่อน ซ่ึงหลายมาตรการเริ่มไปแล้ว ติดตามอีกทีแล้วกัน บางทีก็ไม่ค่อยฟังท าไปแล้วก็ไม่ค่อย
ประชาสัมพันธ์ด้วย อย่างน้อยก็ปากต่อปากช่วยหน่อย สมาคมประมงต่าง ๆ  เรื่องเรือประมงสองสัญชาติอย่าให้มีอีก จะ
ด าเนินคดีอย่างเด็ดขาดให้ถึงที่สุด ผู้กระท าผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ และเหยื่อจะต้องได้รับการปฏิบัตติามกฎหมายทั้งส้ิน     
ไม่อยากให้คนเหล่านี้มทีี่ยืนอยู่ในสังคมไทย ทั้งผู้ทีทุ่จรติ หลอกลวง กระท าผิดกฎหมาย ค้ามนุษย์ เหล่านี้ อย่าให้มีที่ยืน    
ในสังคมไทย ผมว่าสังคมโลกเขาก็ไม่รับด้วย ท่านอาจจะรวยจริง แต่คนอื่นเดือดร้อน ประเทศชาติเดอืดร้อน สังคมช่วยกัน
ตรวจสอบด้วย 

สัปดาห์ทีผ่่านมานั้นมเีรื่องส าคัญคือ ผมได้ให้การต้อนรบันายไมตรีปาละ สิริเสนา ประธานาธิบดี สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา ในโอกาสที่เดนิทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ โดยผมได้กล่าวแสดงความยินดีกับการพัฒนาทาง
การเมืองของศรีลังกา ซ่ึงมีหลายอย่างคล้ายคลึงในเรื่องกระบวนการปรองดองแห่งชาติ ของศรีลังกาด้วย แต่เหตุการณ์ของ
เขามีหลายอย่างด้วย ส่วนของเรามีเรื่องการเมืองเป็นหลักในขณะนี้ ต่างฝ่ายต่างก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ก็เห็นชอบ
ตรงกันหลายเรื่องด้วยกัน รัฐบาลพยายามจะเดินหน้าด้วยกันไป ผมเล่าให้ฟังว่าไทยก็เดนิหน้าเช่นกัน เรื่องการเลือกตั้งทั่วไป
ตาม Roadmap การสร้างระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ และการสร้างสังคมที่มีความปรองดอง ก็ไดข้อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเขาดว้ย 
ส าหรับกระบวนการปฏิรูปประเทศนัน้ถึงแม้ว่าจะมหีลายประเทศท าก็ตาม แต่ปัญหามาจากคนละปญัหาหรืออย่างน้อยก็มี
ความแตกต่างพ้ืนฐานกันอยู่บ้าง เพราะฉะนั้นผมอยากจะกราบเรียนว่า เรารับเขามาได้ ไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตย ไม่ว่าจะ
กระบวนการอะไรก็แล้วแต่ หรือการปฏิรูปเรารับมาเป็นแนวทางพิจารณาได้ แต่ทั้งหมดต้องเกิดขึน้โดยคนไทย เพราะว่าคน
ไทยเปน็ผู้ทีเ่ผชิญกับปัญหาเหล่านี้ ถ้าทุกคนต้องการที่จะแก้ไข ตอ้งการปฏิรูป ทุกคนต้องแสดงออกให้เห็นว่าปัญหาบ้านเรา
เป็นอย่างนี้ เราก็ต้องช่วยกันแก้ปญัหา อาจจะมีอะไรที่แตกต่างจากเขาบ้าง ถ้าทุกคนช่วยพูดกันแบบนี้ก็จะไม่กดดนัมาที่ผม 
หรือกดดันมาที่ประเทศไทย ซ่ึงขณะนี้มีหลายคนที่มีเจตนาไม่บริสุทธิ์ที่พยายามขัดขวางทุกเรื่อง แตต่้องการปรองดอง 
ต้องการเลือกตั้ง ผมก็ไม่รู้จะท าอย่างไร หงุดหงิดอยู่บ้างในบางครัง้ ขอโทษอีกครั้งหนึง่แล้วกัน เพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้อง
เริ่มจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม 

ส าหรับเป้าหมายทางเศรษฐกิจไทยและศรลีังกานัน้ เราจะร่วมมือกันในสินค้าและอุตสาหกรรมที่ต่างฝ่ายต่างมีศักยภาพ อาทิ 
ส่ิงทอ อัญมณี ชา ในลักษณะเป็นการร่วมมือกันอย่างครบวงจร ค าว่าครบวงจรของผมกค็ือ ยกตัวอย่างเช่น จะขายอะไรสัก
อย่าง หรือค้าขายร่วมกัน แต่ถ้าทกุคนต่างแข่งขนักัน ลงทนุกันมาก แล้วจะไปขายใหใ้คร แต่สมมุตว่ิาน าวงจรทุกวงจรมา
พิจารณาร่วมกัน เช่น อัญมณีใครมีวัสดุต้นทุน ใครมีช่างฝีมือ ใครมีการตลาด ถ้าบางอย่างมาร่วมกันได้ ก็สามารถที่จะ
เป็นไปตามลักษณะร่วมมือไม่ใชก่ารแข่งขันกนั ผลประโยชน์ก็มาแบ่งปนักันตามสัดส่วน อย่างนี้เขาถึงต้องเรียกว่าวันนี้ต้อง
เดินหน้าประเทศแบบนี้ ถ้าเราไปมุ่งเน้นว่าจะขายของกันต่างคนต่างผลิตกันขึน้มา ตลาดไม่ได้ ขีดความสามารถต่างกัน 
วันนี้อัญมณีไทยมีทักษะ มีความช านาญ สวยงามในการแปรรูปออกแบบต่าง ๆ แต่วัสดุเราต้องซื้อหรือน ามาจากต่างประเทศ
ทั้งหมด แล้วไปร่วมทุนกันตรงไหนก็ว่ามา ลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นหุน้ส่วนในการทีจ่ะค้าขายร่วมกัน Partnership 



การพัฒนาสินค้าประเภทอัญมณีนั้น ส าคัญที่สุด วันนี้มีมูลค่าหลายล้านล้านบาท ถ้าเรามีส่วนแบ่งตามที่ร่วมมือกันได้ ก็จะ
เป็นการแขง่ขนัทีเ่พิ่มพันธมิตร เพิ่มการตลาดให้มากขึ้น หลายเรื่องระหว่างไทย - ศรีลังกา มีศักยภาพการส่งเสริมด้านอื่น ๆ 
อีก เช่น (1) ด้านการเกษตร และประมง ทั้งในเชิงวิชาการ เชิงพาณิชย์ เราก็คงต้องให้ความรู้ เพิ่มประสบการณ์ให้แก่ทางศรี
ลังกาด้วย ในโครงการต่าง ๆ มีหลายโครงการด้วยกัน ทั้งเชิงวิชาการ ศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัย วันนี้ศรีลังกามี
ความก้าวหน้ามากในเรื่องการวิจยัและพัฒนา เราคงต้องร่วมมือกัน อาทิ การควบคุมโรคกุ้ง เพื่อพัฒนาสินค้าประมงให้มี
คุณภาพร่วมกัน ศรีลังกามีปลามีสัตว์น้ ามากมาย เพราะเป็นเกาะ ไทยมีการประมงทีเ่ข้มแข็ง แต่ไม่มปีลา ปลามีจ านวนน้อย 
เพราะฉะนั้นจะร่วมมือกันอย่างไร ในวงจรที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่วนลักษณะเป็น partnership (2) การลงทุนปัจจุบนัมีเอกชน
ไทยหลายรายสนใจเข้าไปลงทุนในศรีลังกาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสาขาส่ิงทอ การก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน ธุรกิจโรงแรม   
การท่องเที่ยว แต่ก็ยังมขีนาดเล็ก และจ านวนน้อยอยู่ เราจะเพิ่มในเรื่องเหล่านีใ้ห้มากย่ิงขึน้ แลกเปลีย่นซ่ึงกันและกันให้
เกิดผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม รฐับาลจะส่งเสริมการท่องเที่ยวรปูแบบต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยงเชิงพุทธศาสนา ท่าน
ประธานาธิบดีได้กล่าวกับผมว่าประเทศไทยได้รบัการยอมรับถึงมาตรฐานการท่องเที่ยว และการบริการด้านสุขภาพ 
ทางด้านการแพทย์แผนปจัจบุัน แพทย์แผนไทย ยา อุตสาหกรรมความงาม รวมไปถึงสปาต่าง ๆ ซ่ึงปัจจุบนัมีชาวศรีลังกา  
มาพักผ่อนเป็นจ านวนมากในประเทศไทย และใช้บริการด้านสุขภาพในไทย ถ้าเราสร้างวงจรตรงนีไ้ด้ ก็จะท าให้มีรายได้
เพิ่มขึ้นทั้งสองประเทศ แต่ต้องช่วยเขาด้วย 

การประชุมคณะกรรมการนโยบายและพฒันาการศึกษา ผมได้ส่ังการให้กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งภาคการศึกษา ภาค
ตลาดแรงงาน โดยกระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีการบูรณาการงานกัน เพื่อก าหนดนโยบายในเรื่อง
การผลิตและการใช้แรงงาน ใหเ้หมาะสมและเพียงพอ เพื่อจะให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
ภายใต้แนวคิด “อาชีวศึกษา ฝีมือชน คนสร้างชาติ”อาทิ  (1) ให้สถาบันอาชีวศึกษา ร่วมกับสถานประกอบการ เปิดหลักสูตร
เพื่อส่งเสริมความเปน็เลิศเฉพาะทาง โดยปีการศึกษา 2559 น าร่องในสาขาวิชาพาณิชย์นาวี ขนส่งระบบราง ปิโตรเคมี 
แม่พิมพ์ การผลิตไฟฟ้า การท่องเที่ยว และเทคโนโลยีอาหารปลอดภัย 
ส าหรับปีการศึกษา 2560 จะเปดิเพิ่มในสาขาปิโตรเลียม ช้ินส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และโรงแรม โดยใหค้ านึงถึงความ
เหมาะสมกับศักยภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทีแ่ตกต่างกันในแต่ละพืน้ที่ด้วย แตวั่นนี้เราอาจจะต้องน า
ร่องด้วยการต่อยอดผู้ทีจ่บมาแล้วยังไม่มีงานท า พัฒนาให้ไปสู่แรงงานที่มีฝีมือและตรงกับความต้องการของตลาดในปีหน้า
นี้ด้วย AEC ท าอย่างไรจะมีทัง้ที ถ้ารอปี 2559 - 2560 กว่าจะจบก็อกีหลายปี (2) ให้มคีวามร่วมกับมิตรประเทศในการส่ง
นักศึกษา ปวส. ไปฝึกงานในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อสร้างความพร้อมรองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล และ 
(3) ให้มีระบบ “ทวิศึกษา” ให้กว้างขวางขึ้นในระดับการเรียนสายสามัญควบคู่กับสายอาชีพ เมื่อเรียนจบแล้วก็จะได้รับ
ทั้ง 2 วุฒิ สามารถท างานได้ทันที โดยรัฐบาลจะสนบัสนุนค่าเล่าเรียน และอุปกรณ์ประจ าตัว เป็นต้น อยากจะเชิญชวนให้มา
เรียนสายอาชีวะให้มากขึ้นเรื่อย ๆ ก็ขอให้ระมดัระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างสถาบัน เลิกกันได้แล้วไม่เกิด
ประโยชน์อะไรทั้งส้ิน 

ส าหรับนโยบาย “ลดเวลาเรียน...เพิ่มเวลารู้” นั้น ผมเห็นว่านักเรียนจ านวนมากมีปัญหาในเรื่องความสุข เพราะมีการบ้าน
มาก เรียนในห้องก็เครียดมาก อะไรมาก แต่ขาดทักษะต่าง ๆ ไปด้วย ทั้งเครียด ทั้งขาดทักษะ ท างานไม่ได้อะไรท านองนึ้   
ไม่เรียนรู้ รู้อย่างเดียวเพื่อจะสอบ เพื่อจะไปเอาปริญญาอย่างนี้ผมว่าไม่ใช่ ผลสัมฤทธิ์ไม่เท่ากับที่เรียนไป ท าอย่างไรเด็กไทย
จะ “คิดเปน็” นี่เปน็โจทย์ส าคัญ การศึกษาควรให้มากกว่าความรู้ ต้องให้ผูเ้รียนมทีักษะการท างานร่วมกันหรือที่
เรียกว่า Teamwork วันนี้ประเทศไทยค่อนข้างจะขาด Teamwork ท างานร่วมกันไม่ค่อยได้ มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหา 
จุดร่วม จุดต่างเอาไว้ก่อน รู้จักการแก้ปัญหาเรง่ด่วน จดัล าดับของปัญหาให้ได้ ทั้งนี้ทุกคนจะต้องมคีวามพร้อมเพื่อจะรบัมือ
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมด้วย จึงจะสามารถส่งเสริมการพัฒนาประเทศโดยรวมได้ในทุกมิติ โดยรัฐบาลได้น้อมน า



แนวทางพระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ที่ว่าในเรื่องการศึกษานี้มีหลายอย่างด้วยกัน (1) ให้ครรูักเด็กและเด็ก
รักครู เกิดขึน้ได้หรือยัง (2) ให้ครสูอนเด็ก ให้มีน้ าใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกันเอง แต่ให้แขง่กับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่า
ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า อ่อนกว่า และ (3) ใหค้รูจดักิจกรรมให้เด็กท าร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณคา่ของความสามัคคี ทัง้นี้ 
ก็จะต้องไม่ท าให้ด้านวิชาการของเด็กตกต่ าลง 

ส าหรับการด าเนินการของกระทรวงศึกษาธิการในปจัจบุันได้ยดึหลักการส าคัญ คือ (1) ไม่กระทบเนื้อหาใน 8 กลุ่มสาระ
หลัก (2) ใช้ทฤษฎีในการศึกษา 4H (Head Heart Hand Health) ใหเ้หมาะสมกับช่วงวัย หรืออาจพูดงา่ย ๆ คือ การเรียนที่ต้อง
ส่งเสริมให ้  “สมองดี มีคุณธรรม มีทักษะ และมีสุขภาพแข็งแรง” ซ่ึงเป็นทักษะที่ส าคัญในการด ารงชีวิตประจ าวัน และชีวิต
การท างานต่อไปด้วย และ (3) มีการประเมินผลการปฏบิัติ ส าหรับการพัฒนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อไปในเชิง
คุณภาพไม่ใช่เชิงปริมาณ และไม่ใช่ส าหรับบคุลากรทางการศึกษาอย่างเดียว เด็กต้องมีส่วนร่วมในการประเมินด้วย ผลงาน
ที่มีต่อเด็ก ต่อโรงเรียน ต่อสถานศึกษา ผมส่ังไปแล้ว 

ขณะนี้มีโรงเรียนที่พร้อมในเรื่องการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ มีโรงเรียนที่พร้อมสมัครใจเข้าร่วม จ านวน 4,100 โรงเรียน ทั่ว
ประเทศ มีเมนู 381 กิจกรรมให้เลอืกใช้ ทุกโรงเรียนอาจจะมคีวามพร้อมไม่เท่ากัน แต่ทั้งนี้ต้องอยูใ่นกรอบเพราะจะได้มีการ
ประเมนิผลว่าดีหรือไม่ดอีย่างไร ในระยะเริ่มต้นกระทรวงศึกษาธิการจะส่ง Smart Trainers เป็นพีเ่ลี้ยงช่วยวางแผนการเรียน
การสอน และจัดตารางกิจกรรม รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทีเ่กิดขึน้ด้วย ใครที่ไม่ได้ฟังผมวันนี้ ใครที่ฟังก็ไปบอกเขาด้วย 
บางครั้งผมเห็นครูบางคน สถานศึกษาบางแห่ง บอกไม่รู้เรื่องดีแตส่ั่งการลงไป นี่เขาท าให้หมดแล้ว เพียงแต่ท่านต้อง
ขวนขวายบ้าง เขตการศึกษาท่านต้องมารับผดิชอบด้วย ไม่อย่างนัน้เขตการศึกษาก็เหมือนเดิม ท่านต้องปรบัปรุงวิธีการ
ท างานของท่าน ผมไม่ไดต้ าหนทิา่นว่าไม่ได้ท างาน แต่ท่านต้องท าให้ตรงกบันโยบายของเรา 

ด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลได้มีการกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชน ได้อนมุัติการปฏิรูปขั้นตอน และลดระยะเวลาในการเข้าร่วม
โครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครฐัและเอกชน (Public-Private Partnership : PPP) ในโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทั้งนี้เพื่อผลักดันให้ด าเนินการไดร้วดเร็วขึ้น หรือที่เรียกว่า “PPP fast track” เป็นการรวบรวมหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เข้ามาท างานร่วมกัน เพื่อลดขั้นตอนในการด าเนนิงาน ลดระยะเวลาจากเดิมกว่าจะผ่านขั้นตอนและเริ่มลงทุนได้ ต้องใช้
เวลาเกือบ 2 ปี วันนี้เราต้องลดขั้นตอนลงเหลือ 9 เดือน ให้ไดโ้ดยเรว็ที่สุด เพราะเรามีโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานที่
ก าลังเข้าสู่การพิจารณา มูลค่ารวมกว่า 3.47 แสนล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจในระยะส้ันและปานกลาง ที่
ผ่านมาการลงทุนภาคเอกชนในประเทศไทยน้อยมาก ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตด้อยลง เพราะไม่มีการลงทุนใน
เทคโนโลยีใหม่ ๆ และกระทบกบัการส่งออก ดังนั้น เราจ าเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างการผลิตใหม้ีประสิทธิภาพดีขึ้น 
ส าหรับจ านวนโครงการลงทุนท่ีเข้าสู่กระบวนการ “PPP fast track” แล้ว มีหลาย โครงการ ประกอบด้วย โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบรุี)  โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-ส าโรง),โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน  
(บางซื่อ-ท่าพระ) โครงการมอเตอร์เวย์บางปะอนิ-นครราชสีมา โครงการมอเตอรเ์วย์บางใหญ-่กาญจนบุรี  โครงการโรงงาน
ขยะ อบจ.นนทบุร ีโครงการโรงงานขยะเทศบาลนครราชสีมา และโครงการพัฒนาพื้นทีข่องการท่าเรือแห่งประเทศไทย 
ศูนย์ธุรกิจพาณิชย์นาวี (Maritime Business Center) 
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปน็ธรรม “PPP fast track” จะไม่รวมถึงกระบวนการตรวจสอบและการคัดเลือก
ภาคเอกชนมาร่วม ทั้งนี้ต้องด าเนนิการอย่างรอบคอบภายใต้กรอบกฎหมาย หรือ พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2556 ไม่ได้มีการปรับแก้กฎหมาย หรือกฎระเบียบแตอ่ย่างใด หลายคนก็มากล่าวหาว่าจะมาทจุริตกันอีก เอื้อ
ประโยชน์อะไรกันอีก ก็ต่อต้านไปทุกเรื่อง ก็เกิดไม่ได้ทั้งหมด ทุกโครงการไม่จ าเป็นจะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์นี้ ก็
แล้วแต่โครงการที่เหมาะสม เราก็จะมุ่งเน้นไปที่โครงการลงทนุโครงสร้างพ้ืนฐาน หากเราไม่ใช่วิธีนี้ใหเ้ร็วขึ้น รัฐก็จะต้อง



ใช้เวลาในการด าเนินการ และต้องลงทุนด้วยเม็ดเงินมหาศาลทั้งหมด ซ่ึงเรายังไม่มีรายได้เพียงพอ เพราะฉะนั้นต้องเปดิ
โอกาสให้ภาคเอกชนมารว่มมือ แต่ต้องเป็นการแข่งขันแบบเสรีและมีความเปน็ธรรม 

วันนี้เรามีตัวอย่างโครงการที่ประสานคุณค่าและประโยชน์ของการอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในลักษณะกิจการ  
เพื่อสังคม (Social Enterprise) คือ ชุมชนริมน้ าจันทบูร จังหวัดจนัทบุรี ซ่ึงเป็นชุมชนที่เก่าแก่มีอายุกว่า 150 ปี มีโครงการ
บ้านพัก – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของหลวงราชไมตรีเปน็ตัวชูโรง ซ่ึงเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันของพี่น้องในชุมชน
กันเอง ถือหุ้น เป็นเจ้าของร่วมกัน ช่วยกันอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ฟื้นฟูย่านประวัตศิาสตร์ รักษาสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิต
ของชุมชน ครอบคลมุมิติสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอย่างบูรณาการ โดยน าเสนอให้เปน็แหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้ ในชุมชน ซ่ึงเป็นถิน่ก าเนิดของตน เปน็ตัวอย่างความส าเร็จทีด่ีในการสร้างความ
เข้มแข็งในชุมชน อยากให้พีน่้องในแต่ละชุมชนทั่วประเทศ มีหลายแห่งที่มศีักยภาพทั้งส้ิน ชุมชนทีม่ีเอกลักษณ์เป็นของ
ตัวเอง ให้ช่วยกันศึกษาและหา “จดุแข็ง” ทางด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี งานฝีมือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ประวัติศาสตร์ มาเปน็ “จุดขาย” ในการจะสร้างเศรษฐกิจชุมชนของตนให้เข้มแข็งต่อไป 

อีก 2 เดือน เราก็จะเข้าสู่การเปน็ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดังนั้น ตลาดคลองผดุงกรงุเกษมของเราไดจ้ัดให้มี
งาน “OTOP TO AEC...มรดกของแผ่นดิน จากท้องถิ่นสู่สากล” ระหว่างวันที่ 3 – 25 พฤศจิกายน 2558 เพื่อแสดงและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ ์OTOP  ระดับ 3 - 5 ดาว จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มศีักยภาพในการส่งออกต่างประเทศ มาจัดแสดง
และจ าหน่ายกว่า 330 รายการ นอกจากนั้นมีการส่งเสริมความรู้ด้านการเจรจาธุรกิจ การตลาด การออกแบบ การเงินให้กับ
ผู้ร่วมงานที่สนใจ ทั้งผู้ประกอบการและผู้ที่มาเยี่ยมชมด้วย รวมความถึงผู้ที่อยากจะท าธุรกิจใหม่ ๆ และมีการประเมินสินค้า
ที่น ามาด้วย ให้ค าแนะน า เพื่อพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งให้มีการขยายกิจการมากขึ้น เพิ่มมูลค่ามากขึ้น เนน้คุณภาพและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญ มี “ศูนย์บริการร่วมของกระทรวงมหาดไทย” มาให้บริการแก่พี่น้องประชาชน ที่เข้าเยี่ยมชม
ภายในงานอีกด้วย อาทิ การบริการท าบัตรประชาชนเคลื่อนที่ ใครที่บัตรเก่า บัตรช ารุด มาท าใหเ้รียบร้อยใช้เวลาไม่นาน 
การแจกแบบแปลนบ้าน และการแนะน าวิธีการประเมินที่ดิน เป็นต้น ขอเชิญพ่ีน้องประชาชนทุกทา่น เรามาร่วมซ้ือหา
สินค้าฝีมือคนไทย  มาตรฐานโลก หาความรู้ทางธุรกิจ และรับบรกิารต่าง ๆ ได้ภายในงาน ถามได้ทุกเรื่องถ้าเขาตอบไม่ได้
เขาก็จะไปถามคนอืน่ให้ หรือส่งต่อให้ใครตอบท่าน 
ท้ายที่สุดนี้ ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย พาลูกหลานไปชมนาฏศิลป์
ช้ันสูงของชาติ ที่จะมีการแสดงหลายรอบ โดยโขนมลูนิธิส่งเสรมิศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ ชุด 
“ศึกอินทรชิต” ตอนพรหมาศ ณ หอประชุมใหญ่ ศนูย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม
นี้ ผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ทีw่ww.khonperformance.com ผมและคณะรัฐมนตรีกจ็ะไปชมในรอบแรกด้วย ขอเชิญชวน 
ต้องไปดใูห้เป็น ไปดูการแต่งตัว ท่าทาง ซ่ึงแตกต่างกันออกไป ถ้าดูผิวเผนิไม่สนุกก็จะเบื่อกัน ซ่ึงเราเบื่อวัฒนธรรมเราเอง
ไม่ได้ ผมคิดอย่างนัน้ อยากจะใหทุ้กคนไดเ้รียนรู้ว่าเราจะท าอย่างไร จะได้เกิดความภาคภูมิใจในประวุติศาสตร์ชาติพันธ์ุ
ของเรา วัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม ซ่ึงต่างประเทศมาเที่ยวบ้านเราเพราะอย่างนี้ แต่คนของเราเองกลับไม่ชอบ อย่างนี้ผม
ว่าไม่ใช่ หลายประเทศมีแต่ต้องหาความรู้ให้มากขึ้น เพื่อจะไปบอกเล่าเชิญชวนคนเข้ามาเปน็เจ้าบ้านที่ดี ดูแลเรื่องความ
ปลอดภัย ของเราจะเอาแต่เงินอย่างเดียวก็คงไม่ใช่ ไม่ได้ ผมพูดถึงคนไม่ดี คนที่เอาแต่ประโยชน์ส่วนตน คนดีก็มากกว่าอยู่แล้ว 
ช่วยท าให้คนไมด่ีกลายเป็นคนดี ขอบคุณครบั วันนี้อาจจะพูดหนักนิด เบาหน่อยบ้าง ก็ขอโทษด้วย บางครั้งกด็ูผมอาจจะ    
ขี้โมโหไปบ้าง ก็ธรรมดาผมทหารเก่า ขอให้มคีวามสุขและปลอดภัยในวันหยุดสุดสัปดาห์ เสาร์ – อาทิตย์นี้  สวัสดีครับ 

------------------------------- 

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ ส านักโฆษก 


